




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 มกราคม 2568




ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบายคนไทยห่างไกลโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, innews, Nation, บ้านเมืองออนไลน์, journalistthailand)</p> <p>นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรม Kick off คนไทยห่างไกล NCDs "NCDs ดีได้ ด้วยกลไก อสม." พร้อมบรรยาย "รู้จักคาร์บ รู้จักน้บ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน"ที่ จ.ศรีสะเกษ โดยมีคณะผู้บริหาร อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมชื่นชม จ.ศรีสะเกษ นอกจาก อสม.ทั้งหมด 27,787 คน จะเรียนรู้การนับคาร์บได้ครบ 100% แล้ว ชาวศรีสะเกษยังนับคาร์บได้อีก 541,629 ราย มีศูนย์คนไทยห่างไกล NCDs ครบทั้ง 22 อำเภอ และศูนย์ NCDs Remission ในรพ.ครบทั้ง 22 แห่ง มีศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำการลดคาร์บใน รพ.สต.ทุกแห่ง รวมถึงมีสถานีสุภาพในทุกหมู่บ้าน โดยล่าสุดในปี 2567 รพ.บึงบูรพ์ มีสัดส่วนของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ถึง 70% ซึ่งมากที่สุดในประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, newtv, thecoverage)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาข้อเสนอการปรับวงเงินงบประมาณเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของหน่วยบริการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกล NCDs โดย อสม. และเห็นชอบในหลักการกำหนดมาตรฐานการจัดบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค NCDs โดย อสม. ภายในกรอบวงเงิน 1,016.4 ล้านบาท และมอบคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน จัดสรรงบประมาณเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมมีข้อเสนอการใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าว เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับ อสม. โดย 1 ชุดจะมีอุปกรณ์ 5 รายการ ประกอบด้วย เครื่องชั่งน้ำหนัก สายวัดรอบเอว เครื่องวัดความดันแบบพกพา เครื่องวัดความเค็ม และเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้วพร้อมแผ่นตรวจ ย้ำว่าต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมขอให้พิจารณาปรับลดราคา เพื่อกระจายชุดอุปกรณ์ให้ครอบคลุม <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. ประธานฝ่ายฆราวาส และพระโสภณนันทสารเจ้าอาวาสวัดบางไผ่พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมเปิดโครงการถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์นับคาร์บห่างไกลโรค NCDs เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศมีพระภิกษุสูงอายุกว่า 47,000 รูป และร้อยละ 14.53 มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรค NCD ซึ่งจะมีการถวายความรู้เรื่องการปรับพฤติกรรมสุขภาพแก่พระสงฆ์ โดยเฉพาะการฉันอาหารแบบนับคาร์บที่ถูกต้อง ในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค NCD รวมถึงยังเป็นต้นแบบพฤติกรรมบริการบริโภคและบรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในงานศาสนพิธีต่างๆ ช่วยให้คนไทยตระหนักและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรค NCD 	
<p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, linetoday, thebangkokinsight , pptvhd36, hfocus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ร้านยาคุณภาพของฉฉฉ หนึ่งในหน่วยบริการนวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท เพื่อร่วมให้บริการ 30 บาทรักษาทุกที่ ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง จากที่เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ในช่วงแรกเป็นการให้บริการดูแลโรคทั่วไปหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย ที่ครอบคลุม 16 กลุ่มอาการ ล่าสุดมีร้านยาที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. จำนวน 5,495 แห่ง สภาเภสัชกรรม จึงได้มีการประกาศขยายครอบคลุมการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 32 กลุ่มอาการ เริ่มให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 3 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กันยายน 2567 ทั้งนี้ นับแต่ปี 2565 มีประชาชนเข้ารับบริการสะสม จำนวน 2,101,873 คน 6,161,768 ครั้ง ในจำนวนนี้พบว่า รับบริการด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มากที่สุด 996,357 ครั้ง โดยช่วงกลุ่มอายุประชาชนที่เข้ารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 45-64 ปี ทั้งนี้ในการให้บริการรักษาคุณภาพของฉันทน์ แก้วผู้ใช้สิทธิบัตรทองได้ กรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อยที่อยู่ในขอบข่ายการดูแล 32 อาการ โดยเฉลี่ยชดเชย นั้น จะมีการติดตามอาการใน 3 วัน หลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาอาการ ซึ่งหากอาการดีขึ้น ถือว่าสิ้นสุดการรักษา แต่หากยังไม่ดีขึ้น ก็จะแนะนำให้เข้ารับบริการที่หน่วยบริการตามสิทธิต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, innews mcot, ch7, linetoday, one31)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. กล่าวถึง สถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ว่า ขณะมีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรง ซึ่งในส่วนของ สธ.ที่มีคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมีตนเองเป็นประธาน และจะมีการนัดประชุมในวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.68) เพื่อหามาตรการป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อนำมามาตรการดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ม.ค.68 โดยมีข้อเสนอ ให้ Work From Home (WFH) ทั่วประเทศ เชื่อว่า หากภาครัฐทำเป็นตัวอย่างแล้ว ภาคเอกชนก็จะปฏิบัติตามมา ทั้งนี้จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา หากมีค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มขึ้นจาก 37.5 ไมโครกรัม และเพิ่มขึ้นอีก 10 ไมโครกรัม เป็นระยะเวลาสั้นๆ จะทำให้คนมีอายุสั้นลงปีเศษ ๆ หรือ 1.03 ปี และเชื่อว่า สถานการณ์ปีนี้จะยังคงรุนแรง ผাগให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ป้องกันฝุ่นควบคู่ไปด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ.และพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เพื่อหารือแนวทางการดูแลประชาชนในเรื่องฝุ่น PM 2.5 จึงได้ลงนามบันทึกข้อความถึงปลัด สธ. เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหามลพิษทางอากาศ หรือ ฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแจ้งมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 ดังนี้ 1.ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 2568 เตรียมความพร้อม และดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2172/2567 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2567 อย่างเคร่งครัด 2.เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างความรอบรู้เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหามลพิษทางอากาศ (ฝุ่นละออง PM2.5) ให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ และการป้องกันตนเองจากภาวะฝุ่น PM 2.5 รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสื่อสารให้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น 3.ให้ สสจ.ทั่วประเทศ จัดทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงให้ อสม. ดูแลประชาชนในพื้นที่ 4.ขยายบริการด้านการแพทย์สาธารณสุขให้ครอบคลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสูง โดยเพิ่มบริการห้องปลอดฝุ่น และมุ้งสูฝุ่น รวมทั้งจัดตั้งคลินิก PM 2.5 การให้คำปรึกษาออนไลน์ในช่องทางต่างๆ และ 5.ให้สนับสนุนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย น้ำเกลือ กระจกฉีดยาสำหรับล้างจมูก จึงขอให้แจ้งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติต่อไปด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, hfocus, thansettakij, newtv, plewseengern, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อัครนันท์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เผย ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพผิวหนัง เช่น ก่อให้เกิดการอักเสบ ผื่นคัน และทำให้โรคผิวหนังที่มีอยู่เดิมกำเริบมากขึ้น การดูแลและปกป้องตนเองไม่ให้สัมผัสกับฝุ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, โพสต์ทูเดย์, thestandard, komchadluek, amarintv, ch7, thebangkokinsight, pptv, thebetter, mcot, thaipbs, sondhitalk, tnn)</p> <p>- GISTDA เผย สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม.และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงน่าเป็นห่วง โดยล่าสุดทุกเขตของกทม. มีค่าฝุ่น PM2.5 ที่อยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สูงสุดที่เขตบางกอกใหญ่ 134.4 มคก./ลบ.ม. โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง ขณะที่เขตหนองแขม, คลองสามวา, และภาษีเจริญก็อยู่ในกลุ่มที่ค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานเช่นกัน</p> <p>นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกทม. ออกมาตรการส่งเสริม Work From Home ลดการใช้รถยนต์ และแนะนำประชาชนสวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ในส่วนของโรงเรียนในสังกัด กทม. บางแห่งสั่งปิดเรียนและเปลี่ยนเป็นออนไลน์ ส่วนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจากการเผาในภาคเกษตร และเพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย ด้านจังหวัดอื่น เช่น เชียงใหม่ และชัยนาท ยังมีจุดความร้อนสะสมสูง มาตรการทั้งหมดมุ่งลดมลพิษเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โลกวันนี้)</p> <p>-ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า โครงการทำบุญวิถีใหม่ เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ลดฝุ่น เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นควัน PM2.5 โดยการรณรงค์ให้งดจุดธูปเทียนที่สร้างมลพิษในทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดปี 2568 โดยเฉพาะ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ที่มีการเวียนเทียน และนำต้นกล้าไปปลูกในชุมชน วัด และพื้นที่สาธารณะ เพราะแค่ 1 ใน 4 ของวัดทั่วประเทศ ที่จัดกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ปีละ 3 วัน (วันอาสาฬหบูชา มาฆบูชา) ก็จะทำให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 3 ล้านต้น ซึ่งถ้าทำทั้งประเทศจะยิ่งมากกว่านี้ ดังนั้นการสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างป่า จึงมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้</p>	
<p>ติดตามข้อเท็จจริง พญ. ประสบอุบัติเหตุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnews, amarintv, js100, news1live, nationtv)</p> <p>-ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมว.สธ. กล่าวภายหลังพื้นที่ สน.สำเหร่ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีบุคลากรทางการแพทย์ประสบอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถบรรทุกซึ่งปฏิบัติหน้าที่เปลี่ยนฝาปูนท่อระบายน้ำใต้สถานีรถไฟฟ้าวัดท่าพระ เขตคลองสาน กทม. จากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณหมอไม่สบาย เนื่องจากพบยาในรถ ตนมองต่างออกไป โดยจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด อยากให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค รถสมควรจอดตรงนั้นหรือไม่ รวมทั้งความไม่ชัดเจนของไฟสัญญาณเตือนและกรวย ทั้งนี้ ดร. จะเรียกคนขับรถ 6 ล้อคู่กรณีเพื่อมาสอบปากคำ และอาจจะมีการแจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Veerapun Suvannamai</p> <p>-นายวิระพันธ์ สุวรรณามัย (หมอวี) ประสาทศัลยแพทย์ สมาชิกวุฒิสภา ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เรื่อง ปัญหาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในสถานพยาบาลของรัฐที่มากเกินไป โดยตั้งกระทู้ถาม รมว.สธ. ดังนี้ 1) มีนโยบายหรือมาตรการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการกำหนดกรอบมาตรฐานสำหรับชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มากเกินไปแล้วหรือไม่ 2) ได้ดำเนินการตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายหรือมาตรการดังกล่าวใน รพ. และสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศหรือไม่ 3) มีแผนการรองรับอย่างไรในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในระบบสาธารณสุข หากมีการดำเนินนโยบายหรือมาตรการเพื่อลดชั่วโมงการทำงานของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งหาก รมว. ไม่ติดตามภารกิจใด คงได้ถามกระทู้ในวันจันทร์หน้า และจะยื่นญัตติ “ปัญหาที่มากมายของบุคลากรทางสาธารณสุข” ต่อสภาเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปให้สังคมรับรู้และร่วมกันแก้ไขตั้งแต่ฝ่ายนิติบัญญัติ</p>	
<p>โรคโควิด19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ tnnthailand</p> <p>-กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2567 ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 928 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 133 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 2 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน ผู้ป่วยสะสม 35,581 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) เสียชีวิตสะสม 193 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) ผู้ป่วยปอดอักเสบ 513 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 223 ราย</p>	
<p>สสส. ปรับปรุงกฎหมายอัมมบุญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ</p> <p>-นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สสส. กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.... (พ.ร.บ.อัมมบุญ) เพื่อรองรับการมีบุตรตาม พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่จะมิลผล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บังคับใช้ 23 ม.ค. 68 ว่า ขณะนี้ได้มีการนำเสนอไปยัง รวม.สธ. เพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุม ครม. แล้ว หากผ่าน ครม. จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาต่อไป สำหรับภาพรวมส่วนที่มีการปรับปรุง คือ 1) เปลี่ยนจากนิยามคู่สามีภรรยา เป็นคู่สมรส ตาม พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม 2) ให้คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติทั้งคู่ สามารถเข้ามาทำอุมบุญในประเทศไทย และสามารถนำตัวอ่อน ไข่ อสุจิ กลับไปประเทศได้ 3) บทลงโทษที่รุนแรงขึ้นหากกระทำผิดในเชิงค้ำมนุษย์</p>	
<p>เตือนใช้ Smart Watch ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (Hfocus, ข่าวสด, Tnews, มติชน, CH7)</p> <p>-ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ปัจจุบันพบ Smart Watch หรือ Smart Ring บางรุ่นนำซอฟต์แวร์ทางการแพทย์มาใช้โดยโฆษณาว่าสามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ออย.ตรวจสอบพบเทคโนโลยีดังกล่าว ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และยังไม่มีหลักฐานวิชาการสนับสนุนที่เพียงพอ ซึ่งทำให้ผลการวัดระดับน้ำตาลในเลือดอาจไม่ถูกต้องแม่นยำ โดยขณะนี้ยังไม่มีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอุปกรณ์นี้รายใด ได้รับการอนุมัติจาก ออย. ดังนั้นอย่าหลงเชื่อและซื้อมาใช้ อาจส่งผลกระทบต่อ การได้รับการรักษาที่ถูกต้องและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ทั้งนี้ควรใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วที่ได้รับอนุญาตจาก ออย. เท่านั้น</p>	
<p>ออย.เร่งใช้ “ขวดน้ำดื่มไร้ฉลาก” ตีต่อเรตต์ต่อโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhitalk)</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย. ย.ยกเร่งประกาศฯ ยกระดับคุณภาพน้ำดื่มเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มหลักเกณฑ์ “ขวดน้ำดื่มใสไร้ฉลากพลาสติก” ด้วยการแสดง “ฉลากดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมคนไทยนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลง่ายขึ้น และลดปัญหาสารปนเปื้อนจากขยะพลาสติกตกค้างในสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>โรคข้าวผัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, mcot, pptv)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลโรคข้าวผัด (Fried Rice Syndrome) ที่เสี่ยงทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ ว่า มีสาเหตุหลักจากเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus หรือ B.cereus) พบได้ในผักและเนื้อสัตว์ปรุงสุกที่เก็บรักษาไม่ถูกวิธี หากกินอาหารที่มีเชื้อโรคชนิดนี้จำนวนมากจะทำให้เกิดอาการท้องเสียและอาเจียน สามารถหายเองได้ภายใน 2-3 วัน แต่ในผู้ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ ควรที่จะพบแพทย์ เนื่องจากอาจมีแนวโน้มนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือด และอาจทำให้เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรืออาจมีผลกระทบเรื้อรัง เช่น โรคข้ออักเสบ เป็นต้น</p>	
<p>เด็กไทยอ้วนพุ่ง ติดอันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นางญาณี รัชต์บริรักษ์ ผอ.สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า ไทยมีเด็กที่เป็นโรคอ้วนสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย และบรูไน จากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็ก (Health Data Center) ปี 2566 โดยกรมอนามัย พบเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 9.13% เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 13.4% เด็กวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 13.2% สาเหตุจากพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารที่เน้นหวาน มัน เค็ม และขาดการออกกำลังกาย นำไปสู่การเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs จากการคาดการณ์ของสหพันธ์โรคอ้วนโลก (World Obesity Federation) ในปี 2573 จะมีเด็กอ้วนทั่วโลกเพิ่มสูงถึง 50% สสส. จึงสานพลังภาคี ขับเคลื่อนโครงการสื่อสร้างสรรค์ฯ ภายใต้หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” เพื่อสร้างค่านิยมเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องโภชนาการ ผ่านกระบวนการออกแบบสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมต้นแบบลดอ้วนในเด็ก เน้นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู ชุมชน ครอบครัว และนักเรียนแกนนำ</p>	
<p>สุขภาพวิน-ไรเดอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- สสส. ร่วมกับ กทม. กรมควบคุมโรค สปสช. ป.ป.ส. มูลนิธิรักษ์ไทย ม.หอการค้าไทย และ P.R.D. จัดเวทีสาธารณะเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพเฉพาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้วยพาหนะสองล้อ หลังสำรวจสุขภาพกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างและไรเดอร์กว่า 2,700 คน พบประเด็นน่าเป็นห่วง 1.ภาวะอ้วนลงพุง 2.สุขภาพปอด 3.สมรรถภาพการได้ยิน 4.สุขภาพตา 5.อาการปวดเมื่อยล้า จากการต้องใช้ชีวิตบนมอเตอร์ไซค์อย่างยาวนาน และ 6.สุขภาพจิตเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีสุขภาพจิตแย่กว่าคนทั่วไป ดังนั้น ทางโครงการระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับไรเดอร์ จึงมีข้อเสนอ 4</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประการ คือ 1.การพัฒนาและขับเคลื่อนชุดสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพเฉพาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้วยพาหนะ 2 ล้อ ร่วมกับภาคทดสอบระบบสุขภาพนําร่องในพื้นที่ กทม. และภูมิภาค 2.การเสริมพลังและสมรรถนะของเครือข่ายแรงงาน 2 ล้อ ให้สามารถรวมกลุ่มขับเคลื่อนงานสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสังคม 3.การสื่อสารความรู้เรื่องสุขภาพและสิทธิประโยชน์ ที่ทันสมัยและเท่าทันประเด็นสุขภาพที่แรงงานสองล้อกำลังเผชิญ และ 4.การบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายแรงงาน 2 ล้อ หลากหลายภาคส่วนในเชิงกลยุทธ์ ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และขยายผลได้</p>	
<p>สสส.เปิดเวทีทางออกลดอุบัติเหตุบนถนนสร้างอนาคตปลอดภัยเด็กไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>-สสส. จึงร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 450 องค์กร จัดเวทีเสวนาสาธารณะ ภายใต้หัวข้อ ‘อนาคตเด็กไทยกับความปลอดภัยบนท้องถนน’ พร้อมเปิดตัวหนังสือนิทาน ‘ขับรถปลอดภัยไปเที่ยวทะเล’ โดยมีเป้าหมายที่จะลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และผู้แวดล้อมเด็ก ใช้เป็นเครื่องมือชวนเด็ก ระวังภัยจากท้องถนน ผ่านการเน้นย้ำกุสาคัญ 3 ข้อ ได้แก่ 1. นับ นับจำนวนเด็กก่อนขึ้นและหลังลงจากรถทุกครั้ง 2. ตรวจสอบรถก่อนออกประตูรถ และ 3. อย่าประมาท ทั้งเด็กไว้เพียงลำพัง แม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดหนังสือนิทานเล่มนี้ รวมถึง นิทานเล่มอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ฟรี ที่เว็บไซต์ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. หรือเข้าไปที่ www.happyreading.in.th</p>	
<p>ผลงานกรรมการแพทย์สภา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- พล.อ.อน.พ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา แลกผลงานกรรมการแพทยสภา วาระพ.ศ.2566 – 2568 ตามภารกิจของแพทยสภา 9 ด้าน โดยการผลิตแพทย์ได้ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รวม 96 สาขา/อนุสาขา ซึ่งสามารถอ้างตนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ตามประกาศแพทยสภา และมีการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก, คณะแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ รวมถึงออกกฎและข้อบังคับใหม่ๆ สำหรับสถานการณแพทย์ไทยรวม 78,418 คน ในจำนวนนี้เป็นแพทย์ที่มีชีวิตอยู่ 74,727 คน โดยมีที่ติดต่อดำเนินอยู่ 72,623 คน ส่วนการบริหารคำร้องเรียนปี 2565-2567 มีจำนวนคำร้องของอนุกรรมการจริยธรรม 287 คำร้อง และคำร้องของคณะอนุกรรมการสอบสวน 196 คำร้อง โดยมีคดีตัดสินสำเร็จแล้วทุกเดือน</p>	
<p>ความคืบหน้าสอบสวนจรรยาบรรณแพทย์รพ.ตำรวจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์)</p> <p>- ศ.นพ.อมร ลีลารัตน์ ประธานอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจแพทยสภา กรณีนายทักษิณ ชินวัตร พักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ว่า รพ.ตำรวจได้ส่งเอกสารมาให้บางส่วน จึงนำเข้าสู่ที่ประชุมอนุกรรมการสอบสวนเฉพาะกิจ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา ส่วนเอกสารที่ยังส่งไม่ครบเตรียมดำเนินการขอเพิ่ม รวมถึงเชิญบุคคลมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คกก.บอกว่ามีมูล หากผู้ที่ได้รับการเชิญมาให้ข้อมูลตามเวลาที่กำหนด จะสรุปได้ภายในเดือน มี.ค. หากไม่ได้อาจเป็นเดือน เม.ย. เพราะต้องเข้าที่ประชุมกรรมการแพทยสภา พร้อมยืนยันอนุกรรมการฯ มีความเป็นกลาง ทุกอย่างเป็นความลับ รวมถึงไร้การแทรกแซงจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ.ในฐานะนายกสภาพิเศษ</p>	
<p>ติดเชื้อไวรัส hMPV สูงอายุเสี่ยงรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ให้ข้อมูล คนทั่วไปที่ติดเชื้อ hMPV อาการจะคล้ายหวัดธรรมดา ไม่รุนแรง หายได้เองภายใน 5 วัน แต่คนที่อายุมากและมีโรคประจำตัวเวลาติดเชื้อ hMPV อาจป่วยรุนแรงได้ เชื้อนี้สามารถลงทางเดินหายใจส่วนล่าง หลอดลม และปอด ทำให้ไอมาก เหนื่อย เกิดปอดอักเสบ จนต้องให้ออกซิเจน ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในการตรวจหาเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ใช้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสหลายชนิดรวมทั้ง hMPV ด้วยการแยกกัม รวาคาไม่แพง ตรวจเองง่าย ได้ผลเร็ว ถ้าตรวจพบเชื้อ hMPV ไม่ต้องตกใจ โรคนี้ส่วนใหญ่หายได้เอง ถ้ามีอาการมากให้มาพบแพทย์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาต้านไวรัสที่ใช้รักษา hMPV โดยตรง การรักษาจะเป็นแบบประคับประคองตามอาการ สิ่งสำคัญคือให้ความรู้เกี่ยวกับอาการ วิธีป้องกันโรค เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคม ประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ hMPV เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและความแออัดในสังคมเมือง กลุ่มเสี่ยงหลัก ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประกันสังคม' ผุด 6 สิทธิประโยชน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-นางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)แถลงผลงาน “บอร์ดแพทย์” 2 ปี ต้น 6 สิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ทั้งรักษา 5 โรคสำคัญ - มะเร็ง ได้ทุก รพ. ที่มีศักยภาพ พร้อมจ่ายยาราคาแพง ไปจนถึงเพิ่มคัดกรอง - ใช้เครื่อง CPAP แก้ปัญหาหยุดหายใจตอนนอน ส่วนงานสร้างเสริมสุขภาพ ประสาน สปสช. ขยายบริการช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงการคัดกรองสุขภาพมากขึ้น</p>	
<p>จัดอบรมใช้รถโมบาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.นครพนม เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและการปฏิบัติการรถ Mobile Stroke Unit เพื่อรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแบบเคลื่อนที่ โดยมีผู้เข้าอบรมจาก รพร. 7 แห่ง และ รพ.เครือข่ายที่ได้รับบริการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ รวม 80 คน</p>	
<p>คัดเลือก อสม.ดีเด่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ติเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธานกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับชาติ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และคณะฯ เดินทางไปที่ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ติดตามการนำผลงานของนายเดชนิธิ เมี้ยนธธา อสม.จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2568</p>	
<p>อดีตสาววีแกน ผันตัวกินแต่เนื้อสัตว์-นม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook, khaoja)</p> <p>-เบลล่า จากสหรัฐอเมริกา เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 421,000 คนบนอินสตาแกรม เป็นที่รู้จักในช่วงนี้จากการแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการกินที่สวนทางของเธอ ในขณะที่โลกกำลังถกเถียงถึงข้อดีข้อเสียของการกินวีแกนที่กำลังได้รับความนิยม เบลล่ากลับเลือกที่จะกินเพียงเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมเท่านั้น เบลล่า เล่าว่า ก่อนที่จะหันมาทานอาหารแบบนี้ เธอเคยกินวีแกนมาหลายปี แต่ในช่วงนั้นเธอเผชิญปัญหามากมาย เช่น ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ประจำเดือนมาไม่ปกติ มีกลิ่นตัว ปวดประจำเดือนอย่างรุนแรง อ่อนเพลียเรื้อรัง และมีปัญหาในการจดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ เมื่อ 6 ปีที่แล้ว เบลล่าตัดสินใจละทิ้งการกินวีแกนอย่างสิ้นเชิง และเปลี่ยนมากินเฉพาะเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม พร้อมทั้งเลิกบริโภคคาร์โบไฮเดรต ผลไม้ ผัก และอาหารใด ๆ ที่ไม่ได้มาจากสัตว์ แม้ว่า การตัดสินใจนี้จะสวนทางกับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหลายคน แต่เบลล่าเชื่อว่าสิ่งนี้นำมาซึ่งประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากมาย เธอเล่าว่า หลังจากเปลี่ยนมาทานอาหารแบบนี้เพียงไม่กี่เดือน ร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน น้ำหนักลดลงประมาณ 11 กิโลกรัม ประจำเดือนกลับมาปกติ และไม่มีอาการเจ็บปวดอีกต่อไป พลังงานและอารมณ์ของฉันทันทีมีความสุขมากขึ้น เพราะร่างกายเปลี่ยนมาใช้ไขมันเป็นพลังงานแทนคาร์โบไฮเดรต</p>	
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	